



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด การจัดเก็บของกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

**รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด และการจัดเก็บของกลาง  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด</p>	<p>➢ แสดงการวางระบบดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทโธปกรณ์ ของบริจาด</li> <li>-กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจจับ ตรวจสอบสภาพการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และของบริจาด โดยเฉพาะทรัพย์สินประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ</li> <li>-ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงาน เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน</li> <li>-กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหรือของบริจาดไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน</li> <li>-แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของราชการ และบริจาดได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.คำสั่ง ตม.จว.สระบุรี ที่ 39/2566 ลงวันที่ ลง 3 เม.ย. 2566 เรื่อง เก็บรักษา ควบคุม ดูแล และการใช้อาวุธปืนของทางราชการ</li> <li>2. คำสั่ง ตม.จว.สระบุรี ที่ 38/2566 ลงวันที่ 3 เม.ย.2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 3 คัน</li> <li>3.ดำเนินการออกประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ</li> </ol>



รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด และการจัดเก็บของกลาง  
 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การจัดเก็บของกลาง	<p>➢ แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาของกลางที่ยึดอายัด เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสลับเปลี่ยนหรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้าระบบบางส่วนเพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทางคดีและรับทรัพย์สิน มีระบบควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมตามประเภทของกลางนั้น ๆ</p>	<p>ดำเนินการออกประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ</p> <p>-ไม่มีของกลางในคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี</p> <p>-กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหา และของกลางให้พนักงานสอบสวน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป</p>